

*

Số 88-BC/ĐU

BÁO CÁO
kết quả công tác tổ chức học tập, tuyên truyền
thực hiện Chuyên đề năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 184-KH/ĐUK ngày 01/3/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh về thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp”. Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh Báo cáo kết quả công tác tổ chức học tập, tuyên truyền thực hiện Chuyên đề năm 2024, cụ thể như sau:

I- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh về thực hiện Chuyên đề năm 2024, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh đã cụ thể hóa ban hành Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 28/02/2024 về Học tập Chuyên đề năm 2024 “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp*”. Lãnh đạo Chi ủy Chi bộ trực triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

II- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Tổ chức học tập, thảo luận và tuyên truyền Chuyên đề năm 2024

1.1. Tổ chức học tập

Hình thức tổ chức: trực tiếp và trực tuyến. Trong đó có **10** đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tham gia học tập trực tiếp tại Hội trường Bông Sen (Hội trường Công an Tỉnh). Có **03** đảng viên tham dự học tập trực tuyến tại huyện Tam Nông. Còn lại **25** đảng viên và **01** quần chúng tham gia học tập trực tuyến tại điểm cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh (tỷ lệ **100%**).

Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, tài liệu được cung cấp đầy đủ; chất lượng đường truyền tốt, không bị gián đoạn; tất cả thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; bảo đảm đảng viên tham dự học tập đầy đủ, nghiêm túc. Sau khi học tập Chuyên đề, Chi ủy các chi bộ triển khai cho đảng viên thực hiện đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương năm 2024.

1.2. Tổ chức thảo luận

Tổng số người tham dự thảo luận: **38** đảng viên (tỷ lệ 100%); trong đó có **03** đảng viên tham gia thảo luận tại huyện Tam Nông.

Đại diện các chi bộ, đảng viên và quần chúng dự hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận tập trung vào chuyên đề, cụ thể:

- Số lượt ý kiến: 26.

- Nội dung các ý kiến:

+ Phân tích, làm rõ thêm nội dung Chuyên đề năm 2024.

+ Đề xuất giải pháp vận dụng chuyên đề vào thực tiễn đối với bản thân đảng viên, quần chúng và thực tiễn tại Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh.

Đánh giá chung: Đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ đã tham dự học tập và thảo luận nghiêm túc, đầy đủ, tiếp thu được những nội dung cơ bản Chuyên đề năm 2024.

1.3. Tổ chức sinh hoạt Chuyên đề

Đảng ủy đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, phân công đảng viên thực hiện báo cáo Chuyên đề hàng quý; gắn nội dung chuyên đề với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, tổ chức thảo luận, đề xuất giải pháp thực hiện.

1.4. Tổ chức tuyên truyền

Lãnh đạo chi ủy các chi bộ tiếp tục quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2024 lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ. Lồng ghép nội dung chuyên đề vào nội dung sinh hoạt tư tưởng, sinh hoạt chuyên đề trong các kỳ sinh hoạt chi bộ.

Nhìn chung, phần lớn đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ đã tiếp thu đầy đủ được những nội dung cơ bản Chuyên đề năm 2024 và định hướng cụ thể hóa việc thực hiện chuyên đề gắn với nhiệm vụ từng cá nhân, xác định nội dung đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương năm 2024.

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2024

2.1. Đối với tập thể

Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 28/02/2024 về Học tập Chuyên đề năm 2024 *“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp”*.

Xác định mục tiêu việc thực hiện Chuyên đề 2024 giúp nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng, tập trung thực hiện tốt 03 nội dung: Học tập, làm theo và nêu gương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập gắn với thảo luận và tổ chức thực hiện phải nghiêm túc, hiệu quả; bảo đảm tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và quần chúng tham dự học tập đầy đủ, nghiêm túc. Lãnh đạo các Chi bộ phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024.

2.2. Đối với cá nhân

Đảng ủy đã triển khai đến các chi bộ hướng dẫn đảng viên trong toàn đảng bộ thực hiện viết “Bản đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương năm 2024”.

Kết quả thực hiện: (có phụ lục 3 kèm theo).

III- ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm và nguyên nhân

Đảng viên và quần chúng học tập đầy đủ, nghiêm túc và thảo luận Chuyên đề năm 2024 đúng quy định, đạt yêu cầu đề ra. Sau thảo luận, Chi ủy các chi bộ đã triển khai đến đảng viên viết bản đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương năm 2024 thực hiện Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp”. Qua học tập, đảng viên và quần chúng đều ý thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Hạn chế và nguyên nhân

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, như thời gian tiếp thu và thảo luận diễn ra trong cùng một ngày nên công tác nghiên cứu, phát biểu thảo luận chưa như mong muốn; một vài phát biểu ý kiến chưa đi sâu phân tích, đánh giá hoặc đề xuất giải pháp để nâng cao tính hiệu quả đối với công việc.

IV- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Tiếp tục quan tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; Kết luận số 205-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn và Nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp.

Lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức tốt việc triển khai, quán triệt nội dung chuyên đề và xây dựng kế hoạch thực hiện với nội dung phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và liên quan đến nội dung Chuyên đề năm 2024 như: từng bước hoàn thiện cơ chế để nâng cao vai trò tham gia của người dân trong quá trình quyết định những chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân thông qua các hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, giảm giấy tờ, hội họp, đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao năng suất, hiệu quả công tác; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên nơi cư trú; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc sát thực tiễn, gắn bó chặt chẽ, liên hệ mật thiết với nhân dân; chỉ đạo xử lý hiệu quả những vấn đề bức thiết phát sinh.

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề định kỳ hằng quý: Từ nội dung Chuyên đề năm 2024, Đảng ủy và các Chi bộ xây dựng thành nhiều chuyên đề cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và tổ chức sinh hoạt trong Đảng bộ, Chi bộ, cơ quan.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các Chi bộ trực thuộc.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác tổ chức học tập, tuyên truyền thực hiện Chuyên đề năm 2024 của Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối,
- Đ/c Nguyễn Thị Bích Thuận (GS thường xuyên),
- Các Chi bộ trực thuộc,
- Các đồng chí Đảng ủy viên,
- BCH Công đoàn cơ quan,
- Lưu Đảng ủy.

T/M ĐẢNG ỦY
PHÓ BÍ THƯ

Bùi Minh Châu

PHỤ LỤC 1
số liệu học tập, thảo luận Chuyên đề năm 2024
(Kèm theo Báo cáo số 88-BC/ĐU ngày 01 tháng 4 năm 2024
của Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh)



TT	Đơn vị	Cuộc (Lớp)	Người dự	Đảng viên	Tỷ lệ đảng viên	Số lượt ý kiến thảo luận	Nội dung thảo luận
1	Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh	01	39	38/39	100%	26	<ul style="list-style-type: none"> - Phân tích, làm rõ thêm nội dung Chuyên đề năm 2024. - Đề xuất giải pháp vận dụng chuyên đề vào thực tiễn đối với bản thân đảng viên, quần chúng và thực tiễn tại Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh.

